



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองแผนงาน โทร. 02-5904301

ที่ สธ 0905.03/จ 441

วันที่ - 2 ก.พ. 2552

เรื่อง การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ

เรียน ผู้บริหารกรมอนามัยทุกท่าน ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา  
นักวิชาการระดับสูงประจำสำนักที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองทุกกอง เลขาธิการกรมอนามัย  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1-12  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง  
และ ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ได้อนุมัติหลักการการพัฒนา  
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ โดยถือเป็นนโยบายด้านความมั่นคง  
ปลอดภัยของข่าวสารของภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมาย  
อิเล็กทรอนิกส์ฟรี ของเอกชนโดยเฉพาะให้ต่างประเทศภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ข้าราชการระดับ  
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง หรือของภาครัฐ  
ภายใน 3 เดือน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้สำนักบริการ  
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ดำเนินการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ  
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐดังกล่าว ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยงานราชการไทยได้ใช้บริการ  
ทดแทนการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีแบบเดิม นั้น

ในการนี้ กรมอนามัยขอให้ท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานนี้ ที่ต้องใช้  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารราชการ เปิดการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง  
ภาครัฐที่เว็บไซต์ <http://gits.mail.go.th/?page=activate> (หรือที่เว็บไซต์กรมอนามัย เลือก  
“ลงทะเบียนสมัครอีเมล”) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป และเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว  
จะสามารถใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ <http://anamai.mail.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน

nm

  
3 ม.พ. 52

(นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา)  
อธิบดีกรมอนามัย



(นายประคิษฐ์ วินิจจะกุล)  
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย